

BÁO CÁO
của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
tại kỳ họp HĐND tỉnh khoá XVIII
(số liệu từ ngày 01/12/2023 đến ngày 31/5/2024)

- Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác của ngành Kiểm sát Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2024, như sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM

Sáu tháng đầu năm 2024, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được phát hiện, xử lý tăng so với cùng kỳ năm 2023. VKSND hai cấp đã thực hiện quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 460 vụ 876 bị can (tăng 2,7%)¹. Gồm: Tội phạm về xâm phạm an ninh quốc gia 1 vụ 1 bị can; tội phạm về trật tự xã hội 162 vụ 428 bị can; tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường 206 vụ 293 bị can; tội phạm về ma túy 88 vụ 139 bị can; tội phạm về tham nhũng chức vụ 1 vụ 13 bị can; tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp 2 vụ 2 bị can.

Trong đó, một số tội phạm tăng, như: tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản² (tăng 25 vụ 20 bị can); tội phạm về ma túy (tăng 11 vụ 23 bị can), trong đó, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng đặc biệt lớn³; tội Buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (tăng 11 vụ 20 bị can). Bên cạnh đó, một số tội phạm giảm, như: tội Trộm cắp tài sản (giảm 16 vụ 19 bị can), tội Cố ý gây thương tích (giảm 5 vụ, tăng 5 bị can); tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc (giảm 4 vụ 36 bị can).

Nguyên nhân của tình hình tội phạm trước hết là do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Một số khác không có việc làm ổn định, lối sống thực dụng, hưởng thụ, đua đòi; thiếu kiểm chế trước những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống. Mặt khác, sự thiếu hiểu biết, chủ

¹ Cùng kỳ năm 2023: 448 vụ 823 bị can

² Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp với các phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng đa dạng, tinh vi. Đáng chú ý là vụ Đặng Thị Thêm (sinh: 1993, trú tại phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán điện thoại Iphone chính hãng giá rẻ trên các trang mạng xã hội. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 378.000.000 đồng của 51 bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và một số tỉnh thành trong cả nước. Hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra, xử lý.

³ Như: vụ Yia Song và Keo Song vận chuyển trái phép 15.353,8 gam Heroine, 10.720,1 gam Methamphetamine, 4.982,5 gam MDMA, 8.973,9 gam Ketamine; vụ Vongmounty Mamy, Sisonekeo Toy, và Maikhen Xaiyaphon vận chuyển trái phép 120.661,2 gam Methamphetamine; vụ Xặng Xeng và Si Sa Vành vận chuyển trái phép 10.490,2 gam Heroin, 17.959,3 gam Methamphetamine và MDMA, 20.038,7 gam Ketamine, 19.509,1 gam Methamphetamine.

quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân trong quản lý, bảo vệ tài sản đã tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng để phạm tội. Bên cạnh đó, sự quan tâm, phối hợp của gia đình, nhà trường, các tổ chức xã hội chưa được thường xuyên.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự

VKSND hai cấp tiếp tục quan tâm đổi mới các biện pháp để nắm, quản lý và kiểm sát chặt chẽ, kịp thời, đầy đủ việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của cơ quan có thẩm quyền xảy ra trên địa bàn; trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm tại CQĐT Công an cùng cấp và cấp dưới; thực hiện nắm tình hình tội phạm và kiểm sát việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an cấp xã⁴, bảo đảm 100% trường hợp tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đều được kiểm sát⁵. Tăng cường phối hợp với CQĐT Công an cùng cấp và cấp dưới để kiểm sát, kiểm tra, hướng dẫn Công an cấp xã trong hoạt động tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm⁶; VKSND tỉnh và một số đơn vị VKSND cấp huyện⁷ đã ký kết Quy chế phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện hoạt động tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự của Điều tra viên bố trí ở Công an cấp xã. Tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng; kiểm sát chặt chẽ căn cứ ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án; trực tiếp, tham gia lấy lời khai đối với 180 đối tượng bị tạm giữ, người bị tố giác tội phạm, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp trước khi xem xét, quyết định việc phê chuẩn; kịp thời ban hành 589 bản yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm.

Trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra tiếp tục được tăng cường. VKSND hai cấp chủ động bám sát tiến độ điều tra, đề ra yêu cầu điều tra sát, đúng; tôn trọng, thực hiện nghiêm nguyên tắc suy đoán vô tội, “trọng chứng hơn trọng cung”. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Cơ quan điều tra rà soát, xác minh đối với các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ. VKSND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác theo dõi, quản lý, kiểm sát việc giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ năm 2024; tiến hành 3 cuộc thanh tra đột xuất chuyên đề án tạm đình chỉ đối với 3 đơn vị VKSND cấp huyện. Trong giai đoạn truy tố,

⁴ Trong kỳ, VKSND hai cấp đã tiến hành nắm tình hình tội phạm 298 lượt tại Công an cấp xã và Cơ quan hữu quan; phối hợp với CQĐT kiểm tra, hướng dẫn hoạt động này 78 lượt tại Công an cấp xã. Tiến hành 11 cuộc trực tiếp kiểm sát tại CQĐT Công an cùng cấp và cấp dưới

⁵ Sáu tháng đầu năm, VKSND hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 683/683=100% nguồn tin về tội phạm của CQĐT. CQĐT đã giải quyết: 586/683 tin báo, đạt tỷ lệ 85,8%. Trong đó, khởi tố 460 tin, đạt tỷ lệ 78,5%

⁶ Trong đó, VKSND tỉnh (Phòng 2) đã phối hợp với VKSND huyện Nghi Xuân tiến hành trực tiếp kiểm sát tại CQĐT Công an huyện Nghi Xuân; đồng thời phối hợp với CQĐT Công an huyện Nghi Xuân kiểm tra, hướng dẫn hoạt động tiếp nhận, kiểm tra xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm tại 7 Công an cấp xã.

⁷ Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh, Vũ Quang và TX Hồng Lĩnh

VKSND hai cấp tập trung nâng cao chất lượng Cáo trạng và các quyết định truy tố, bảo đảm việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Sáu tháng đầu năm 2024, VKSND hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 630 vụ 1.215 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết: 457 vụ 829 bị can, trong đó, kết thúc điều tra, đề nghị truy tố: 418 vụ 822 bị can. VKSND hai cấp đã giải quyết 405 vụ 754 bị can trên tổng số 420 vụ 841 bị can thụ lý, đạt tỷ lệ 96,4%, trong đó, quyết định truy tố 403 vụ 747 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 480 vụ 943 bị cáo sơ thẩm và 86 vụ 142 bị cáo phúc thẩm⁸.

Công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết án hình sự tiếp tục được tăng cường. Hai cấp kiểm sát đã phối hợp với CQĐT, Tòa án xác định 70 vụ án giải quyết theo thủ tục án hình sự trọng điểm (đạt 15,2% - chỉ tiêu của Ngành là $\geq 5\%$) và 6 vụ giải quyết theo thủ tục án rút gọn; tổ chức 15 phiên tòa lưu động, 93 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có 5 phiên tòa rút kinh nghiệm theo cụm, 4 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến đến VKSND hai cấp. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, chức vụ, dư luận xã hội quan tâm, thuộc diện Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo⁹; việc giải quyết án lưu hạ năm 2023 cũng như các vụ án liên quan đến pháo nổ xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán 2024 phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Chủ động phối hợp Liên ngành tố tụng cấp tỉnh kịp thời trao đổi, chỉ đạo, hướng dẫn Liên ngành tố tụng cấp huyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết 11 vụ, việc.

Qua công tác kiểm sát, VKSND hai cấp đã phát hiện một số vi phạm của Cơ quan tư pháp trong lĩnh vực này, như: CQĐT chậm chuyển thông báo về việc tiếp nhận tin báo, quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá, kết luận giám định cho VKSND: 43; chưa có biện pháp để thực hiện trưng cầu giám định, định giá trong các vụ án tạm đình chỉ: 3; biên bản ghi lời khai không phản ánh, phản ánh sai tư cách tham gia tố tụng của người được lấy lời khai: 20; kết luận điều tra không áp dụng, áp dụng không đúng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS đối với bị can: 7; Tòa án gửi bản án cho VKS chậm thời gian so với quy định: 19; mức hình phạt tuyên phạt đối với bị cáo chưa nghiêm: 2; bản án không phản ánh nghề nghiệp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đại diện hợp pháp của bị cáo, đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 11; áp dụng điều luật để giải quyết vụ án không đầy đủ, không chính xác: 30...

VKSND đã không phê chuẩn 1 Lệnh khám xét của CQĐT; ban hành quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố 1 vụ 1 bị can; yêu cầu CQĐT hủy bỏ 1 quyết định không khởi tố vụ án; ra quyết định khởi tố 15 vụ 16 bị can; thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố 3 vụ 3 bị can; ban hành 1 kháng nghị phúc thẩm, 21 kiến nghị vi phạm và 355 yêu cầu đối với CQĐT và Tòa án hai cấp.

⁸ Tòa án đã giải quyết 370 vụ 677 bị cáo/480 vụ 943 bị cáo sơ thẩm; 75 vụ 103 bị cáo/86 vụ 142 bị cáo phúc thẩm
⁹ Đến nay, VKSND tỉnh đã truy tố chuyển tòa xét xử 4 vụ 21 bị cáo, còn 2 vụ 18 bị cáo

Ngoài ra, VKSND hai cấp đã ban hành 29 kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan về phòng ngừa tội phạm giết người, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; ma túy; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trộm cắp tài sản; buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; buôn bán; tàng trữ hàng cấm; phòng ngừa tội phạm, người phạm tội là giáo viên, học sinh...

2. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

VKSND hai cấp tiếp tục kiểm sát chặt chẽ hoạt động tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; không để xảy ra trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam; theo dõi, nắm chắc việc ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành, kiên quyết yêu cầu bắt đi thi hành án đối với các bị án không tự nguyện thi hành. Thực hiện tốt công tác kiểm sát xét giảm án, tha tù trước thời hạn có điều kiện, rút ngắn thời gian thử thách án treo; các đề nghị của VKSND đều được Hội đồng xét giảm án, tha tù trước thời hạn có điều kiện, rút ngắn thời gian thử thách án treo chấp nhận.

Trong kỳ, VKSND hai cấp đã tiến hành 64 cuộc kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị ban hành năm 2023; 1 cuộc trực tiếp kiểm sát đột xuất và 150 cuộc trực tiếp kiểm sát định kỳ về công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự năm 2024. Qua công tác kiểm sát, đã ban hành 1 kháng nghị, 11 kiến nghị, 236 yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, như:

+ Nhà tạm giữ, Trại tạm giam không tiến hành khám sức khỏe và kiểm tra thân thể cho người bị tạm giữ trước khi đưa vào Nhà tạm giữ: 3; không lập biên bản giao nhận, ghi rõ tình trạng sức khỏe của người bị tạm giữ, người bị tạm giam khi trích xuất những đối tượng này: 12; hồ sơ tạm giữ lưu giữ không đầy đủ các tài liệu theo quy định: 11; nhận xét việc chấp hành Nội quy cơ sở giam giữ đối với người bị tạm giam chưa đúng quy định: 3...

+ Tòa án gửi chậm quyết định thi hành án cho VKS: 11; quyết định về thi hành án phản ánh sai tội danh, tên đệm, nơi cư trú, thời điểm chấp hành án phạt tù của người bị kết án: 10; ...

+ Cơ quan thi hành án hình sự chậm gửi giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách án treo của bị án cho VKS: 15; hồ sơ thi hành án hình sự lưu giữ không đầy đủ các tài liệu theo quy định: 21...

+ UBND cấp xã không ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo: 7; thực hiện việc kiểm kê, điểm danh, kiểm diện người chấp hành án và nhận xét, báo cáo quá trình chấp hành án của bị án không đảm bảo quy định: 44...

3. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (HNGĐ), kinh doanh, thương mại (KDTM), lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

VKSND hai cấp đã kiểm sát 100% số vụ, việc do Tòa án trả đơn và thụ lý giải quyết, gồm: 16 việc trả lại đơn khởi kiện; 1.263 vụ, việc dân sự, HNGĐ (số

mới: 961 vụ, việc - tăng 119 vụ, việc) và 78 vụ án hành chính, lao động, kinh doanh, thương mại sơ thẩm (số mới: 58 vụ - tăng 30 vụ so với cùng kỳ); 28 vụ án dân sự, HNGĐ và 6 vụ án hành chính, KDTM phúc thẩm¹⁰ (các tranh chấp xảy ra chủ yếu là tranh chấp về Hôn nhân gia đình, hợp đồng dân sự, quyền sử dụng đất). Phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức 37 phiên tòa rút kinh nghiệm.

Thông qua công tác kiểm sát, VKSND hai cấp đã ban hành 1 kháng nghị phúc thẩm, 21 kiến nghị và 278 yêu cầu đối với Tòa án hai cấp khắc phục các vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án, như: vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án: 8; gửi thông báo thụ lý, bản án, quyết định cho VKS chậm thời gian so với quy định: 54; áp dụng không đầy đủ, thiếu chính xác căn cứ pháp luật để giải quyết các vụ, việc dân sự và hôn nhân gia đình: 74... Đồng thời, ban hành 11 kiến nghị đối với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, áp dụng biện pháp xử lý hành chính và giảm thiểu tình trạng ly hôn, bạo lực gia đình.

4. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự

VKSND hai cấp theo dõi, quản lý đầy đủ các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng Tòa án chưa chuyển giao cho Cơ quan THADS để yêu cầu Tòa án chuyển giao¹¹; kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định thi hành án, việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án; tăng cường trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án¹². Tích cực phối hợp với Cơ quan THADS cùng cấp giải quyết việc thi hành án có điều kiện lưu hộ¹³ và thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án chức vụ, tham nhũng, kinh tế¹⁴ nhằm nâng cao tỷ lệ số việc, số tiền thi hành xong. Tiến hành 23 cuộc kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị ban hành năm 2023 và trực tiếp kiểm sát công tác THADS năm 2024 tại Cơ quan THADS.

Qua hoạt động kiểm sát, VKSND hai cấp đã ban hành 11 kiến nghị và 113 yêu cầu khắc phục vi phạm đối với việc Tòa án chậm chuyển giao bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cho Cơ quan THADS: 26. Cơ quan THADS chậm ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng: 13; quyết định thi hành án dân sự phản ánh không chính xác nội dung phải thi hành án: 5; áp dụng điều luật làm căn cứ ban hành quyết định về thi hành án không chính xác, không đầy đủ: 24...

5. Công tác giải quyết và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

¹⁰ Tòa án đã giải quyết: 759/1.263 vụ, việc dân sự, HNGĐ và 46/78 vụ án hành chính, KDTM, lao động sơ thẩm; 23/28 vụ dân sự, HNGĐ và 3/6 vụ án KDTM phúc thẩm; 45/45 việc xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án.

¹¹ Trong 6 tháng đầu năm 2024, hai cấp đã kiểm sát việc Tòa án chuyển giao 1.479 bản án, quyết định cho Cơ quan THADS. Qua kiểm sát đã ban hành 2 kiến nghị, 11 yêu cầu Tòa án chuyển giao bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cho Cơ quan THADS

¹² VKSND hai cấp đã trực tiếp xác minh đối với 895/1.473 việc chưa có điều kiện thi hành án (đạt tỷ lệ 60,8%)

¹³ Sáu tháng đầu năm 2024, đã kết thúc thi hành đối với 266 việc, 76.889.533.000 đồng/712 việc, 637.138.166.000 đồng việc lưu hộ có điều kiện, đạt 37,4% về việc và 12,1% về tiền

¹⁴ Đã thu hồi 2 việc, 25.184.068.000 đồng/6 việc, 62.304.124.000 đồng, đạt 40% về việc và 40,4% về tiền

VKSND hai cấp tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, VKSND tối cao, Tỉnh ủy Hà Tĩnh về công tác tiếp công dân; gắn công tác tiếp công dân với công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật. Công tác tiếp nhận, phân loại xử lý đơn được thực hiện kịp thời, chính xác; tập trung nghiên cứu, giải quyết đúng thời hạn, đúng pháp luật các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý, kịp thời đôn đốc, yêu cầu các cơ quan tư pháp giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Lãnh đạo VKSND hai cấp đã tham gia đầy đủ các phiên tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư cấp ủy cùng cấp.

Trong kỳ, VKSND hai cấp đã tiếp 64 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo – tăng 14 lượt. Tiếp nhận, phân loại, xử lý 190/190 đơn. Thụ lý, giải quyết 3/3 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKSND (đạt tỷ lệ 100%); thụ lý, kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật 1 đơn; kiểm sát việc giải quyết 5/5 đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các Cơ quan tư pháp. Qua công tác kiểm sát, đã ban hành 18 yêu cầu Cơ quan tư pháp cung cấp số liệu, hồ sơ giải quyết đơn trong hoạt động tư pháp và thông báo kết quả giải quyết đơn cho Viện kiểm sát.

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH

Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh tiếp tục có nhiều biện pháp đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đột phá đã xác định, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của VKSND tối cao và Kế hoạch công tác của đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo VKSND hai cấp quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của các cấp ủy đảng, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2024. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị đảm bảo tập trung, thống nhất theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ngành, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị.

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách tư pháp, trọng tâm là các giải pháp được nêu tại Kết luận số 83-KL/TW, số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng Ngành, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương và kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Bên cạnh việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chuyên đề học tập, làm theo Bác, các chi bộ VKSND hai cấp đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về những nội dung cơ bản của Quy định số 114-QĐ/TW, Quy định số 131-QĐ/TW, Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Quan tâm thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với nâng cao đạo đức công vụ và bản lĩnh nghề nghiệp. Tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 194-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2023 của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh về tăng cường công tác tự đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tại chỗ đối với công chức; chú trọng

công tác tự học, tự đào tạo tại đơn vị thông qua các hình thức: phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm¹⁵; lãnh đạo đơn vị trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 32 vụ án hình sự, dân sự để công chức học tập, rút kinh nghiệm; chuẩn bị các nội dung để tổ chức cuộc thi “Thực hiện báo cáo án bằng phương pháp sơ đồ tư duy” (dự kiến tổ chức trong quý III/2024)... Tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ sung các chức danh tư pháp; nâng cao hiệu quả công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo biên chế, cơ cấu và điều hòa hợp lý chất lượng cán bộ giữa các đơn vị¹⁶; ban hành Kế hoạch và thực hiện các nội dung tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023. Quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của VKSND hai cấp, trong kỳ, đã thực hiện thủ tục nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng trụ sở VKSND huyện Hương Sơn. Tiếp nhận, bàn giao các thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can do VKSND tối cao cấp cho các đơn vị VKSND hai cấp.

Quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các quy chế, quy định nội bộ, quy chế phối hợp liên ngành, đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật¹⁷; rà soát, kiện toàn 14 Ban chỉ đạo, Hội đồng, Tổ giúp việc trong ngành Kiểm sát Hà Tĩnh. VKSND tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn Ngành, trong đó, đặc biệt chú trọng thanh tra đột xuất. Trong kỳ, VKSND tỉnh đã tiến hành 111 cuộc thanh tra, kiểm tra về nghiệp vụ, việc thực hiện quy chế dân chủ, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, việc chấp hành kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ, trực ngoài giờ hành chính và việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị VKSND hai cấp. Ban hành Kế hoạch kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập năm 2024; tổ chức Hội nghị bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024¹⁸.

VKSND tỉnh Hà Tĩnh xác định công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đột phá năm 2024. Theo đó, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị VKSND hai cấp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự; xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải

¹⁵ Hình sự: 93 phiên tòa; Dân sự, HNGĐ, Hành chính, KDTM: 37 phiên tòa

¹⁶ Trong kỳ, đã báo cáo đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện đối với 4 đồng chí; bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp đối với 3 đồng chí; bổ nhiệm lại Viện trưởng VKSND cấp huyện, Kiểm sát viên sơ cấp đối với 20 đồng chí; Viện trưởng VKSND tỉnh quyết định bổ nhiệm 1 đồng chí Lãnh đạo cấp phòng. Thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 16 công chức

¹⁷ Trong kỳ, các phòng thuộc VKSND tỉnh đã tham mưu sửa đổi, bổ sung 7 quy chế phối hợp, quy định nội bộ, trong đó có 3 quy chế phối hợp liên ngành, gồm: quy chế phối hợp giữa VKSND tỉnh và TAND tỉnh trong việc tổ chức các phiên tòa xét xử hình sự rút kinh nghiệm; quy chế phối hợp giữa VKSND tỉnh và Trại tạm giam Công an tỉnh; quy chế phối hợp giữa Cơ quan điều tra, VKSND, TAND, Cục THADS tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

¹⁸ Số người được lựa chọn xác minh là 12/111 người thuộc diện được xác minh, đạt tỷ lệ 10,8%

quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự của ngành kiểm sát Hà Tĩnh năm 2024 và những năm tiếp theo; yêu cầu Viện trưởng VKSND hai cấp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; lựa chọn, bố trí, đào tạo đội ngũ Kiểm sát viên giỏi chuyên môn, nghiệp vụ đảm nhiệm khâu công tác này.

Trong công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số trong ngành kiểm sát Hà Tĩnh; Kế hoạch chuyển đổi số ngành Kiểm sát Hà Tĩnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Hà Tĩnh; triển khai xây dựng tài liệu để tổ chức tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong toàn ngành kiểm sát Hà Tĩnh. Tiếp tục sử dụng chữ ký số để xác thực số liệu thống kê hàng tháng, chứng thực các văn bản liên quan trong công tác kế toán, xây dựng cơ bản, bảo hiểm xã hội... Thực hiện số hóa 669 hồ sơ vụ án hình sự, vụ việc dân sự; chú trọng việc sử dụng tài liệu số hóa để trình chiếu, công bố làm cơ sở tranh luận, đối đáp tại phiên tòa; báo cáo án bằng phương pháp sơ đồ tư duy đối với 411 vụ án. Tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống truyền hình trực tuyến phục vụ Hội nghị giao ban trực tuyến; sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, các phần mềm quản lý và thống kê án, hệ thống gửi nhận văn bản trong ngành Kiểm sát nhân dân, đảm bảo tính bảo mật; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng...

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm thực hiện; tăng cường tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành. Tuyên truyền pháp luật thông qua việc phối hợp tổ chức các phiên tòa lưu động, công tác tiếp công dân; phối hợp tổ chức 7 phiên tòa giả định tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các Trường học, UBND xã, phường trên địa bàn.

VKSND hai cấp duy trì tốt mối quan hệ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ theo sự phân công của cấp ủy; tham mưu kịp thời, chính xác, có hiệu quả cho cấp ủy địa phương trong giải quyết các vụ, việc phức tạp, nhất là trong xử lý các vụ, việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; xây dựng, ký kết Chương trình và phối hợp với Ủy ban MTTQ tiến hành 77 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan hữu quan trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Tiếp tục quan tâm thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động nhân đạo, từ thiện¹⁹.

*** Đánh giá chung:**

¹⁹ Trong kỳ, đã trao tặng 45 suất quà, trị giá 27.700.000 đồng cho các gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã trên địa bàn và xã nhận đỡ đầu trong Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; trao tặng công trình Tuyến đường hoa, hàng rào xanh Nhà văn hóa tổ dân phố Hậu Thượng, phường Thạch Quý trị giá 3.000.000 đồng; nhận đỡ đầu 1 em nuôi ở xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ với số tiền 1.000.000 đồng/1 quý (Đức Thọ); có 10 lượt công chức, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện

Sáu tháng đầu năm 2024, bám sát Chỉ thị của VKSND tối cao, Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh với phương châm “*Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả*”, VKSND hai cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra được tăng cường, công tác kiểm sát trên các lĩnh vực đều đạt kết quả tốt; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; số lượng, chất lượng, hiệu quả các bản kiến nghị đặc biệt là kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao hoạt động quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. VKSND hai cấp tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án trong các giai đoạn tố tụng; lựa chọn, xác định, giải quyết 70 vụ án hình sự theo thủ tục án trọng điểm (đạt tỷ lệ 15,2% - chỉ tiêu của Ngành là $\geq 5\%$), phối hợp tổ chức 15 phiên tòa lưu động và 130 phiên tòa rút kinh nghiệm; tỷ lệ giải quyết án trong giai đoạn truy tố đạt 96,4%... Công tác xây dựng Ngành tiếp tục được quan tâm thực hiện, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện việc luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, nhất là các vị trí lãnh đạo, quản lý đảm bảo khách quan, minh bạch, đúng quy định của Đảng, của Ngành. Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, cán bộ, công chức, người lao động hưởng ứng sôi nổi các phong trào thi đua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ vẫn còn có hạn chế, thiếu sót là: Tiến độ giải quyết một số vụ, việc còn chậm.

* *Nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót*: Một số vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, tổ chức; việc thực hiện định giá tài sản trong tố tụng hình sự đối với một số vụ, việc còn chậm; việc cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra của một số cơ quan, tổ chức thiếu kịp thời, phần nào đã ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, khâu công tác đột phá được xác định trong Chỉ thị công tác năm 2024 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh Hà Tĩnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội và Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.

- Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng tranh tụng, phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp; nâng cao số lượng, chất lượng, hiệu quả các kháng nghị, kiến nghị; chú trọng công tác kiến nghị phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật. Tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự.

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhất là tự kiểm tra trong nội bộ đơn vị. Đẩy mạnh công

tác đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ; phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ.

Trên đây là kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2024, VKSND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. / *ngq*

Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ;
- Lưu: VT, VP. *1/2*

